

**BÁO CÁO TỔNG KẾT**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN**  
**Năm học 2023-2024**

**ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH BAN TTND NĂM HỌC 2023-2024:**

Ban TTND trường mầm non An Dương được kiện toàn tại hội nghị CB,VC và người lao động tháng 9/2022, cơ cấu gồm 3 người:

1. Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Thị Đức - GV MG 4 tuổi.
2. Phó ban: Đ/c Nguyễn Thị Hoài - GV lớp nhà trẻ
3. Ủy viên: Đ/c Vũ Thị Thương - GV lớp MG 3 tuổi.

Sau khi được kiện toàn, Ban TTND đã căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn để tiến hành thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ, kỷ cương trong đơn vị.

Năm học 2023 -2024 cùng với mọi hoạt động của nhà trường, Ban thanh tra nhân dân trường mầm non An Dương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành công đoàn đã phát huy trách nhiệm giám sát mọi hoạt động trong nhà trường, nhằm mục đích xây dựng phát triển nhà trường thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng nhà nước, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động và học sinh; giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các biểu hiện tiêu cực nếu có trong nhà trường.

Thay mặt ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2022- 2024, tôi xin báo cáo đánh giá những hoạt động của ban thanh tra trong năm học 2023 - 2024 và dự thảo nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 cụ thể như sau :

**I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban TTND năm học 2023-2024**

1. 100% cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy định của Ngành và nội quy nhà trường, có tinh thần trách nhiệm cao. Thực hiện đúng kỉ cương và thủ tục hành chính.

- Kết quả: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được xếp loại viên

chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhiều đồng chí được hội đồng thi đua các cấp khen thưởng trong phong trào thi đua. Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ổn định, đoàn kết tâm huyết dạy học, cảm thấy vui vẻ hạnh phúc đam mê mong muốn được cống hiến với nghề, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng hài lòng của cha mẹ học sinh.

- 100% học sinh được chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục theo đúng chương trình GDMN của Bộ GDĐT quy định và ban hành, được đảm bảo an toàn uyết đối khi ở trường; không có cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh vi phạm pháp luật.

2. Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả thắng lợi nghị quyết hội nghị viên chức người lao động năm học 2023- 2024; đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

Kết quả: Nhà trường đã đạt được danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được UBND thành phố tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối thi đua mầm non, đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhất; Công đoàn được LĐLĐ thành phố tặng bằng khen, Chi bộ đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ thị trấn tặng giấy khen; Toàn trường có 14 chiến sỹ thi đua, 46 lao động tiên tiến, 9 đồng chí CBGV được UBND huyện tặng giấy khen, 1 đồng chí được LĐLĐ thành phố tặng Bằng khen Lao động giỏi lao động sáng tạo, m01 đồng chí được UBND huyện tặng bằng khen Lao động giỏi lao động sáng tạo.

3. Ban giám hiệu nhà trường thực hiện tốt quy định công khai theo quy định tại thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT: công khai về tài chính, công khai về chất lượng giáo dục, công khai về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; công khai về dự toán, quyết toán các khoản ngân sách cấp, các khoản thu chi đối với người học; các chế độ chính sách đối người lao động, người học; công khai công tác thi đua khen thưởng; thành lập ban thống nhất lựa chọn tài liệu đồ dùng đồ chơi cho trẻ... Nhà trường thực hiện tốt các quy chế, quy định của nhà trường, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, không có trường hợp lạm thu, thu chi sai quy định, không có hiện tượng tham nhũng lãng phí trong trường. Không có đơn thư khiếu nại tố cáo nhà trường.

4. Nhà trường làm tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non, 100% học sinh ra lớp và hoàn thành chương trình GDMN, công tác tuyển sinh đảm bảo, thực hiện tuyển sinh đúng tuyến, đúng đối tượng tuyển sinh. Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh khi có nhu cầu chuyển trường, tiếp nhận tất cả các hồ sơ chuyển đến, chuyển đi của học sinh, thủ tục hành chính nhanh gọn, đáp ứng sự hài lòng của phụ huynh đảm bảo công bằng phù hợp với điều kiện của nhà trường và nhu cầu của phụ huynh.

5. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học được Ban giám hiệu phối hợp với ban chấp hành công đoàn thực hiện thông qua các cuộc họp; hội nghị; chuyên đề; nhóm Zalo; các tổ chức trong nhà trường đã phát huy rất tốt quyền làm chủ của người lao động của học sinh. Công đoàn, nhà trường đã đối thoại giữa lãnh đạo với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động, của học sinh. Nhà trường lập hòm thư góp ý ngay cổng trường để tiếp thu những ý kiến nguyện vọng của phụ huynh học sinh để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các phụ huynh và học sinh, tạo sự gần gũi thân mật giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh. Các ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh được tôn trọng và giải quyết kịp thời.

Nhà trường phân công đúng vị trí việc làm, quan tâm thực hiện đúng chế độ chính sách cho người lao động và học sinh. Cán bộ, giáo viên, nhân viên được hưởng lương, các khoản phụ cấp theo lương, các chế độ chính sách, phụ cấp nghề đảm bảo đúng quy định. Năm học 2023- 2024: chế độ nâng phụ cấp thâm niên; Tăng lương thường xuyên; Tăng lương trước hạn; Đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nghề lần đầu; Chế độ nhà nước hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh con hộ nghèo, cận nghèo; học sinh khuyết tật và chế độ dạy học sinh khuyết tật được thực hiện đúng quy định đảm bảo công khai minh bạch.

- Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng kế hoạch đã xây dựng trong hội nghị viên chức đầu năm.

- Công tác thi đua, khen thưởng công khai, đúng đối tượng người lao động. Tồn tại: Trong năm học qua ban thanh tra nhân dân đôi lúc thực hiện việc giám sát chưa đảm bảo thời gian theo kế hoạch do cá đ/c trong ban làm nhiệm vụ kiêm nhiệm, trực tiếp là giáo viên giảng dạy trên lớp nên hạn chế về mặt thời gian.

## **II. Phương hướng hoạt động của Ban TTND năm học 2024-2025**

Căn cứ Quy định tại Điều 66 Luật Thanh tra 2010 của Luật thanh tra; căn cứ Nghị định 159/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân tại Điều 11 và Điều 27 của Nghị định 159. Hướng dẫn số 02/HD-CĐN ngày 30/1/2018 của Công đoàn giáo dục Việt Nam “ Về việc tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành Giáo dục. Ban thanh tra nhân dân nhà trường, căn cứ vào các Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2024 - 2025 và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành công đoàn, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được Ban chấp hành công đoàn phê

duyet; với nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và kịp thời; làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Nội dung giám sát chủ yếu trọng tâm các hoạt động:

1/ Giám sát các nội dung đã được nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2024-2025 biểu quyết thông qua thông qua;

2/ Giám sát những vụ việc gây bức xúc trong cơ quan, đơn vị hoặc các hành vi vi phạm quyền, lợi ích của cán bộ, nhà giáo và người lao động tại cơ quan, đơn vị;

3/ Giám sát những vụ việc liên quan đến hoạt động của nhà trường liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, nhà giáo và người lao động, học sinh qua theo dõi, phản ánh phát hiện có vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc tiếp công dân hay tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh; việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo hay kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu trường học; việc thi hành những quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo mà đã có hiệu lực pháp luật tại trường học; Việc thực hiện các kết luận hay quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của trường học; việc xử lý những vụ việc tham nhũng và lãng phí trong trường học;

4/ Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở trường học và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của ban TTND năm học 2023-2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban TTND năm học 2024-2025. Rất mong được sự góp ý kiến chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo cấp trên và tham gia góp ý kiến của CB, GV, NV trong đơn vị để Ban TTND thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong năm học 2024-2025.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM.BAN CHẤP HÀNH CĐCS  
CHỦ TỊCH**

**T/M BAN TTND**

**Đoàn Kim Nhung**

**Nguyễn Thị Đức**

# TÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

Được tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 14:31 11/11/2024  
bởi Đoàn Kim Nhung ( mn\_ad\_nhungk ) – Trường mầm non An Dương